
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี 1) ประจำปพุทธศักราช 2567 

วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม 2567 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 

  เมื ่อสมาช ิกสภาฯ มาครบองค ประช ุม นายส ุรจ ิตต  พงษ ส ิงห ว ิทยา ประธานสภา

กรุงเทพมหานคร นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีหนึ่ง และนายฉัตรชัย หมอดี 

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม โดยมีรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

คนที่หนึ ่ง และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ผลัดเปลี ่ยนกันดำเนินการประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

 1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ท่ี 31/2567 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เรื่อง 

เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม ประจำปพุทธศักราช 2567 

 1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง

อ่ืน ๆ ดังนี้  

 ระเบียบวาระท่ี 8.9 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบขยาย

ระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ กอนใหความเห็นชอบ ขอขยายเวลา

การพิจารณา 

 1.3 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 2 เรื่อง ดังนี้ 

  1. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให

กรุงเทพมหานครจัดหาสถานท่ีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพ่ิม 

  2. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให

กรุงเทพมหานครรวมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผลิตครูเพ่ือรองรับการขาดแคลนครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

  - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

2. รับรองรายงาน... 
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2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

      รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสี่ (ครั้งท่ี 1) 

ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 4 ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสี่ 

(ครั้งท่ี 1) ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 4 ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 

3. กระทูถาม 

3.1 กระทูถามสดของนายพุทธิพัชร ธันยาธรรมนนท เรื่อง ขอทราบแนวทางเก่ียวกับ 

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกรุงเทพมหานคร 

- นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ  ผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารยวิศณุ  

ทรัพยสมพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

3.2 กระทูถามสดของนายณรงค รัสมี เรื่อง สอบถามเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

ชุมชนแผนดินทองนูรุลยากีนไดรับความเสียหายจากการกอสรางเข่ือนคลองแสนแสบนครเนื่องเขต  

ในพ้ืนท่ีเขตหนองจอก 

- นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ  ผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารยวิศณุ  

ทรัพยสมพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

3.3 กระทูถามสดของนายกิตติพงศ รวยฟูพันธ เรื่อง ผลการศึกษาความเปนไปได 

ในการกอสรางโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเขตทุงครุ 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 

4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว    

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการใหบริการยุติการ

ตั้งครรภอยางปลอดภัยในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพ่ือมอบให 

ฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

5. เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครสำรวจลำกระโดง 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและปองกันการรุกล้ำท่ีสาธารณะ 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

 

5.2 ญัตติดวยวาจา… 
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5.2 ญัตติดวยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครทบทวน 

การดำเนินงานคณะขับเคลื่อนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาเขต 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

5.3 ญัตติของนายกิตติพงศ รวยฟูพันธ เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการ

แกไขปญหาฝาบอพักทอในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

5.4 ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการ 

ประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. ญัตติของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงสำรวจความ

ม่ันคงแข็งแรงของตนไมใหญในพ้ืนท่ีสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

 2. ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบัติในการลงพ้ืนท่ีของหนวยสัตวแพทยเคลื่อนท่ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

   3. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงจัดทำระบบจัดการ 

ขอมูลสำหรับจัดระเบียบการบริการรถจักรยานยนตรับจาง เพ่ือสรางความปลอดภัยและความเชื่อม่ันใหกับ

ประชาชนผูใชบริการ 

 

6. เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแกไขปญหาการจราจรในรูปแบบการใหสัมปทานท่ีรัฐ 

ใหสิทธิแกเอกชน ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 7 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 5 ตุลาคม 2567 

6.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรดานดิจิทัลและเทคโนโลยี

ของกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 7 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 5 ตุลาคม 2567 

6.3 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงินผูกพันงบประมาณ 

กรุงเทพมหานคร โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และ

ศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง และโครงการจางควบคุมงานกอสรางโครงการปองกันและแกไขปญหาการกัด

เซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง กอนใหความเห็นชอบ  

ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 60 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 22 มิถุนายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 21 สิงหาคม 2567 

 

 6.4 คณะกรรมการ... 
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6.4 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงินผูกพันงบประมาณ 

กรุงเทพมหานคร โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำเจาพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ชวงท่ี 3 กอสราง 

ทางยกระดับและถนนฝงพระนคร จากแมน้ำเจาพระยาถึงแยกสะพานแดง กอนใหความเห็นชอบ ขอขยายเวลา

การพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 60 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 5 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 3 กันยายน 2567 

6 .5  คณะกรรมการวิสามัญพิจารณากำหนดประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 120 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 3 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 31 ตุลาคม 2567 

6 .6 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการถายโอนภารกิจดานการจราจรมาอยูภายใต 

การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 30 มิถุนายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 28 กันยายน 2567 

6.7 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาตรวจสอบโครงการกอสรางขนาดใหญในความรับผิดชอบ 

ของกรุงเทพมหานครเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 6 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 4 ตุลาคม 2567 

6.8 ขอใหสภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางในคณะกรรมการ 

ประสานงานรวมสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ตำแหนง (นายพีรพล กนกวลัย และนายสุชัย พงษเพียรชอบ 

ขอลาออก) 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายอานุภาพ ธารทอง และ นายอภิวัฒน ดานศรีชาญชัย 

เปนกรรมการแทนตำแหนงท่ีวาง 

6.9 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการ 

รายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ กอนใหความเห็นชอบ ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 30 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 8 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 7 สิงหาคม 2567 

 

เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 
 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


